

# THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 09-NQ/TU, NGÀY 20/1/2020 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY Chuyển đổi thành công nhờ đồng thuận



Chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại cho nông dân Hưng Hà những vườn cây trái sum sụ.

Hưng Hà được coi là vùng trọng điểm lúa của tỉnh với những cánh đồng bờ xôi ruộng mật. Nhưng trước đây, ở các vùn cao, vùng trũng vẫn có những cánh đồng, bãi đất để không, người dân gọi là đất trắng, có cây chẳng có ăn. Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 20/1/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030, những vùng đất trắng ấy đã hồi sinh nhờ quyết tâm chỉ đạo của cấp

ủy, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân. Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, xã Chí Hòa tiến hành quy hoạch 3 vùng chuyển đổi với diện tích 92ha gồm: khu vực đầm sen của Miếu thuộc thôn Văn Đài; khu vực trồng bưởi thôn Nhuệ; riêng khu vực trồng cây được liệt kê thôn Văn Đài chuẩn bị đưa vào gieo trồng. Các vùng sản xuất đều được đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi... bảo đảm cho việc tưới, tiêu và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí

thư Đảng ủy xã Chí Hòa cho biết: Địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền và tạo mọi điều kiện cho các hộ tích tụ ruộng đất chuyển đổi diện tích cây lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả. Đồng thời, rà soát quy hoạch vùng liên thửa, liên cánh để thực hiện chuyển đổi, chú trọng huy động các nguồn lực đầu tư hệ thống giao thông nội đồng, lưới điện để thuận lợi cho sản xuất. Gia đình chị Nguyễn Thị Anh, thôn Nhuệ, xã Chí Hòa là một trong những hộ điển hình thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU. Chị

đã mạnh dạn gom, thuê ruộng của bà con để mở rộng diện tích trên 3 mẫu trồng cây ăn quả. Trong đó chỉ bố trí trồng 150 cây bưởi hoàng, bưởi diễm, 300 trụ thanh long ruột đỏ, hàng trăm cây na Đài Loan và ổi Rubi. Trung bình mỗi năm chị cung cấp ra thị trường hàng chục tấn bưởi và thanh long với doanh thu từ 200 - 300 triệu đồng. Chị Anh cho biết: Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng rất phù hợp với tình hình thực tiễn, không những cho thu nhập vượt trội mà còn giải quyết được tình trạng bỏ ruộng hoang, hướng tới sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Nghị quyết số 09-NQ/TU đã mở ra hướng đi mới giúp người dân chúng tôi mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Ở xã Liên Hiệp đất đai màu mỡ, hầu hết là đất hoang vu, tuy nhiên vẫn có những cánh đồng trũng khó canh tác. Khi có chủ trương chuyển đổi, người dân nhanh chóng đưa cây trồng mới vào sản xuất. Anh Đồng Quang Tinh, thôn Chiêm, xã Liên Hiệp thuê 3 mẫu ruộng để trồng 1.000 gốc cam canh, 50 cây bưởi diễm; sau 3 năm triển khai, đến nay mô hình đã cho thu lãi hàng trăm triệu đồng/năm. Anh Tinh cho biết: Mấy năm trước, vùng đất này cứ trồng lúa

Huyện tập trung chỉ đạo các địa phương rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch; đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, đưa nhanh các giống cây trồng có giá trị, năng suất, chất lượng, hiệu quả cao vào sản xuất, tiến tới xây dựng thương hiệu cây ăn quả đáp ứng tiêu chuẩn OCOP; xây dựng và ban hành các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, nhóm hộ gia đình chuyển đổi cơ cấu cây trồng... Trong kế hoạch phát triển nông nghiệp của Hưng Hà, mục tiêu đến năm 2025 toàn huyện sẽ chuyển đổi khoảng 3.150ha, gồm: chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây lâu năm 1.660ha, cây hàng năm 1.490ha.

Đồng chí Trần Hữu Nam, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà

là bị thất thu; nhưng sau khi chúng tôi cải tạo bằng nhiều hình thức, đến nay đất đai đã màu mỡ, phì nhiêu, phù hợp với nhiều loại cây trồng... Nhờ thế mô hình của gia đình tôi phát triển tốt, cho thu nhập cao. Trang trại Surfam của gia đình anh Trần Văn Thuận, xã Hồng An là một trong những điển hình tích tụ ruộng đất, trồng cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao. Trên diện tích 5,5ha, anh trồng hàng nghìn cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP như táo lê, ổi lê, cam vinh, cam đường... Ngoài trồng cây ăn quả, anh Thuận còn nuôi gà thịt, tận dụng nguồn phân ủ mục bón cho quả trồng. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thu về khoảng 1,5 tỷ đồng/năm. Đồng chí Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hưng Hà khẳng định: Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 20/1/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như luồng gió mới khuyến khích, phát huy nông dân

trong huyện mạnh dạn thay đổi tư duy, cách làm, khai thác tiềm năng phát triển kinh tế. Hiện toàn huyện có 850ha cây ăn quả, một số sản phẩm có tiềm năng phát triển thành sản phẩm đặc thù của địa phương như bưởi Chí Hòa, cam Hòa Tiến, thanh long ruột đỏ Thống Nhất, thanh long tai xanh, vô vàng Hồng Minh, vùng hoa, cây cảnh Hưng Lĩnh... Chuyển đổi đã mang lại cho đồng ruộng Hưng Hà diện mạo mới, đất đai được khai thác hiệu quả hơn. Nông dân từng bước ứng dụng cơ giới hóa phát huy hiệu quả sản xuất, giảm chi phí và giảm tình trạng bỏ ruộng hoang. Như vậy, lĩnh vực trồng trọt của huyện Hưng Hà không chỉ có những cánh đồng hai vụ lúa mà còn có những cánh đồng hoa, cây cảnh, những vườn cây trái sum sụ. Đất sẽ được quay vòng không nghỉ, mùa nào thức ấy, người nông dân thêm nhiều cơ hội việc làm và thu nhập, chất lượng cuộc sống sẽ được nâng lên.

THANH THUY

## Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2021

### 1. Giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất trong nước trong 6 tháng

Từ ngày 01/12/2021, Nghị định số 103/2021/NĐ-CP về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước có hiệu lực từ tháng 12/2021.

Theo đó, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022:

Bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP và các Nghị quyết hiện hành của HĐND hoặc Quyết định hiện hành của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Đơn cử như: Theo Nghị định số 20/2019/NĐ-CP thì mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống là 10%, nếu được giảm 50% thì mức thu lệ phí trước bạ sẽ giảm còn 5%.

Nghị định số 103/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022.

### 2. Quy định mới về chứng chỉ chương trình bồi dưỡng viên chức, viên chức

Có hiệu lực từ ngày 10/12/2021, Nghị định số 89/2021/NĐ-CP quy định về chứng chỉ chương trình bồi dưỡng viên chức, viên chức như sau:

- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu cấp chứng chỉ các chương trình bồi dưỡng được giao thực hiện.

- Viên chức có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật được sử dụng thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tương ứng. (Quy định mới)

- Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã sử dụng trên phạm vi toàn quốc. Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể về quản lý, sử dụng và mẫu chứng chỉ.

Bên cạnh đó, cán bộ, công chức, viên chức có chứng chỉ hoàn thành các chương trình bồi dưỡng quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 17 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP hoặc đã được bổ nhiệm vào chức vụ, ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức trước ngày 30/6/2022 thì không phải tham gia các chương trình bồi dưỡng tương ứng theo quy định của Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

### 3. 11 thông tin cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Theo Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng dịch vụ công quốc gia (có hiệu lực từ ngày 09/12/2021), các thông tin cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia gồm có:

- Thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, quyết định công bố thủ tục hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Thông tin hướng dẫn, hỏi đáp thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, thực hiện nghĩa vụ tài chính có liên quan.

- Thông tin, thông báo về tiếp nhận, trả kết quả, hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, về tình hình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.

- Thông tin tiếp nhận, giải quyết phản ánh kiến nghị trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

- Thông tin về đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; khảo sát sự hài lòng của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.

- Thông tin báo cáo, số liệu, thống kê liên quan đến tình hình giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công khác.

- Thông tin địa chỉ, số điện thoại, thư điện tử hướng dẫn của các cơ quan, cán bộ, công chức có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính; thông tin chủ quản, quản lý, duy trì hoạt động Cổng dịch vụ công; thông tin đường dây nóng, tổng đài hỗ trợ.

- Thông tin về nghĩa vụ tài chính và thanh toán nghĩa vụ tài chính qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

- Thông tin về dịch vụ bưu chính công ích trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.

- Thông tin về điều khoản sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia.

- Các thông tin khác theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

(theo thuvienphapluat.vn)

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ xã An Thái (Quỳnh Phụ) cùng các tổ chức thành viên tích cực vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", qua đó góp phần nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Gia đình anh Lương Văn Huỳnh, thôn Thượng là một trong những hộ làm kinh tế giỏi của xã. Với cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ, anh Huỳnh đã tạo việc làm cho 17 lao động với thu nhập bình quân 5 - 10 triệu đồng/người/tháng; sau khi trừ chi phí, anh Huỳnh thu về hơn 1 tỷ đồng mỗi năm. Ở địa phương, ngoài các khoản đóng góp theo quy định, anh Huỳnh còn ủng hộ thêm tiền mặt cùng nhân dân trong thôn bê tông hóa đường giao thông, ủng hộ quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo của xã. Anh chia sẻ: Với tinh thần đoàn kết, nhân dân thôn Thượng luôn đồng lòng nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Lao động tại cơ sở của gia đình đều là những người có hoàn cảnh khó khăn được tạo việc làm nên đời sống của họ ổn định hơn.

## AN THÁI Thi đua xây dựng nông thôn mới



Diện mạo xã An Thái nhiều đổi mới.

Tại thôn Hạ, nhân dân hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" bằng việc ủng hộ mở rộng đường thôn trị giá 570 triệu đồng, hiến hơn 437m<sup>2</sup> đất thổ cư trị giá hơn 2,6 tỷ đồng, 325 ngày công lao động, 5 hộ được các đoàn thể chính

trị - xã hội trong thôn hỗ trợ thoát nghèo, ủng hộ 2 triệu đồng xây dựng quỹ vì người nghèo của xã. Ông Nguyễn Văn Khuyến, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Hạ cho biết: Người dân thôn Hạ luôn đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thôn hiện có 9 mô hình tự quản bảo vệ môi trường, an ninh Tổ quốc, an toàn giao thông, xây dựng gia đình hạnh phúc... thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Người dân đồng lòng nhau phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và đăng ký sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn với trên 30

hộ tham gia. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân vì vậy ngày càng được cải thiện và nâng lên. Tỷ lệ hộ khá, giàu ngày một tăng, hộ nghèo còn 0,24%; số hộ phân loại và sử dụng nước sạch đạt hơn 97%. Người dân trong thôn ủng hộ gần 9 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm để động viên lực lượng làm công tác phòng, chống dịch Covid-19 của huyện, xã.

Ông Đoàn Tiến Lên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã An Thái cho biết: MTTQ xã và các tổ chức thành viên luôn bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, làm tốt vai trò tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nhân dân thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", tạo sự lan tỏa sâu rộng.

Nhân dân hàng hải lao động sản xuất, các đoàn thể chính trị - xã hội nhiệt tình giúp đỡ đoàn viên, hội viên vận chuyển phát triển kinh tế. Trong xây dựng nông thôn mới, nhân dân trong xã đã hiến gần 13.000m<sup>2</sup> đất thổ cư, trồng hơn 6,3km cây xanh các loại. Nhiều hộ dân tích cực tu sửa, chỉnh trang nhà

ở, vườn, ao, cổng dậu, tạo cảnh quan đẹp từ nhà ra thôn, bảo đảm "5 không, 3 sạch". Người dân ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" của địa phương hơn 14 triệu đồng. Trong thời gian cách ly y tế thôn Thái Thuận do có ca nhiễm Covid-19, MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã vận động hỗ trợ 60 hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn mỗi gia đình một suất quà trị giá 300.000 đồng; các mạnh thường quân ủng hộ 114 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch và tiếp nhận 440kg gạo hỗ trợ 44 hộ nghèo trong xã.

Nhờ sức dân mà diện mạo nông thôn mới xã An Thái giờ đã đổi thay nhiều. Những cây hoa mười giờ, hoa triệu tím... được trồng hai bên đường trục chính, đường liên thôn; giao thông được bê tông hóa giúp việc đi lại thuận tiện. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, MTTQ xã An Thái tiếp tục tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

TIẾN DAT

Tận dụng lợi thế có chất đất phù hợp, nhiều năm qua, nông dân thôn Thanh Trai, xã Minh Lăng (Vũ Thư) duy trì truyền thống trồng củ đậu vụ thu đông. Với nguồn thu từ 8 - 10 triệu đồng/sào, cây củ đậu góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho bà con.

## Nông dân Thanh Trai trồng củ đậu tăng thu nhập

Ông Nguyễn Văn Quế, thôn Thanh Trai cho biết, đã nhiều năm gia đình ông gắn bó với cây trồng quen thuộc này, tuy nhiên diện tích cây củ đậu gần đây đã giảm nhiều so với trước. Hiện mỗi năm gia đình ông trồng 2 - 3 sào củ đậu mỗi vụ. Năm ngoái, củ đậu được mùa, gia đình ông Quế thu về 12 triệu đồng/sào. Năm nay do thời tiết mưa nhiều, năng suất củ đậu giảm nhẹ, ông Quế ước tính thu về 9 triệu đồng/sào.

So với các hộ trong thôn Thanh Trai, năm nay cây củ đậu của gia đình ông Ngô Văn Sinh cho năng suất cao hơn 20 - 30%, mẫu mã củ đậu đẹp. Ông Sinh chia sẻ bí quyết: Ngoài kỹ thuật chăm sóc cơ bản, yếu tố quan trọng để củ đậu cho năng suất cao là khâu làm đất phải kỹ càng, bảo đảm đất tơi xốp, sử dụng phân hữu cơ để chăm bón và thường xuyên bấm tỉa ngọn để chất dinh dưỡng tập trung vào củ. Gia đình ông Sinh sử dụng phân kali cơ, kết hợp bón phân kali để củ đậu có vị ngọt đậm. Với 1 sào củ đậu, vụ đông năm nay gia đình ông có thêm nguồn thu khá. Đối với lao động

củ đậu, đến tháng 10 âm lịch củ đậu cho thu hoạch. Năng suất củ đậu bình quân đạt 1,5 - 2 tấn củ/sào, giá bán dao động từ 7.000 - 10.000 đồng/kg, trừ chi phí đầu tư cây củ đậu cho hiệu quả kinh tế 8 - 12 triệu đồng/sào. Trước kia, hầu hết các gia đình trong thôn đều trồng củ đậu, mỗi nhà 2 - 3 sào, nhiều hộ trồng cả mẫu. Tuy nhiên, những năm gần đây, do nhiều yếu tố tác động, số hộ, diện tích trồng củ đậu giảm, năm nay cả thôn chỉ có gần 40 hộ trồng, diện tích đạt gần 10 mẫu. Hiện bà con gặp khó trong việc duy trì, lựa chọn và đưa vào giống củ đậu ta cho năng suất, chất lượng ổn định;

tiêu thụ sản phẩm chủ yếu theo hình thức nhỏ lẻ tại chợ địa phương. Ngoài ra, cây củ đậu cho hiệu quả kinh tế cao nhưng đòi hỏi nhiều công lao động, khá vất vả nên nhiều hộ không duy trì được. Thôn đang tập trung tuyên truyền, vận động các hộ có điều kiện nhân lực mạnh dần tích tụ ruộng đất, mở rộng quy mô trồng cây củ đậu theo hướng sản xuất hàng hóa; đồng thời, vận động các gia đình không sản xuất theo điều kiện cho bà con tích tụ ruộng để trồng củ đậu theo hướng sản xuất hàng hóa.

Nhờ trồng cây củ đậu, nông dân thôn Thanh Trai có thêm nguồn thu đáng kể

cải thiện đời sống. Đặc biệt, sau thu hoạch củ đậu, nông dân địa phương tiếp tục trồng cây khoai tây hoặc

rau màu vụ đông. Với công thức luân canh lạc xuân, củ đậu, khoai tây hoặc rau màu vụ đông, cánh đồng

màu thôn Thanh Trai cho thu nhập trên 400 triệu đồng/ha/năm.

QUỲNH LƯU



Mặc dù vất vả nhưng nhiều gia đình ở thôn Thanh Trai vẫn gắn bó với truyền thống trồng cây củ đậu vụ thu đông.